



ที่ อว ๘๓๙๓ (๔).๖/๒๐๓๘

ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  
๑๑๐ ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ  
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ๕๐๒๐๐

๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency testing) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔  
เรียน ผู้อำนวยการโรงพยาบาล / หน่วยงาน  
สำเนาเรียน หัวหน้าห้องปฏิบัติการ

ด้วย ศูนย์ประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์สำหรับห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ (ชื่อเดิม โครงการทดสอบความชำนาญทางห้องปฏิบัติการ) ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการ “การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ (Proficiency Testing)” ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC ๑๗๐๔๓: ๒๐๑๐ ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินคุณภาพการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการเทคนิคการแพทย์ ซึ่งผลการประเมินจะช่วยชี้วัดความถูกต้องของการทดสอบ และเพื่อใช้เป็นดัชนีชี้วัดสำหรับการพัฒนาคุณภาพอย่างต่อเนื่อง และติดตามการดำรงไว้ซึ่งคุณภาพของห้องปฏิบัติการให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ อีกทั้งยังเป็นไปตามข้อกำหนดของระบบมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ รวมถึงมาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๙ หรือมาตรฐาน Laboratory Accreditation (LA) โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๔ นี้ศูนย์ประเมินคุณภาพฯ ได้เปิดให้บริการการทดสอบความชำนาญ จำนวน ๖ รายการ ได้แก่

- ๑) การตรวจหาชนิดของฮีโมโกลบิน (Hb typing)\*
- ๒) การตรวจคัดกรองฮีโมโกลบินอี (Hb E screening test)\*
- ๓) การตรวจคัดกรองภาวะพร่องเอนไซม์ G-6PD (G6PD deficiency screening test)
- ๔) การตรวจหาอัตราการตกตะกอนของเม็ดเลือดแดง (ESR)
- ๕) การตรวจปัสสาวะในงานประจำวัน (Urinalysis)
- ๖) การตรวจทางจุลทรรศน์ศาสตร์ และการตรวจภาวะการตั้งครรภ์ (Clinical microscopic laboratory tests)

ในการนี้ ศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก จึงขออนุญาตประชาสัมพันธ์โครงการ “การทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการ” โดยท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดและเงื่อนไขการสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญในแต่ละรายการ ได้จากเว็บไซต์ <https://cmu.to/AMSEQA> หรือ QR code ที่แนบมาด้านล่างนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณาอนุญาตให้ห้องปฏิบัติการประจำหน่วยงานของท่านได้สมัครเข้าร่วมโครงการดังกล่าวนี้ต่อไป โดยท่านสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครเข้าร่วมการทดสอบความชำนาญได้จากเว็บไซต์หรือ QR code ดังกล่าวข้างต้น หากท่านต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อกลับมายังศูนย์ประเมินคุณภาพฯ เบอร์โทรศัพท์ 082-1878761, 082-8880101 หรือ Line id: amscmueqa หรืออีเมล: [eqa.amscmu@gmail.com](mailto:eqa.amscmu@gmail.com) ทั้งนี้ขอความกรุณาดำเนินการสมัครให้แล้วเสร็จภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓ จักเป็นพระคุณยิ่ง



ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวพรชนก มะธู)

ผู้อำนวยการศูนย์บริการเทคนิคการแพทย์คลินิก  
คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

หมายเหตุ: \*รายการทดสอบความชำนาญที่ได้รับการรับรองความสามารถผู้จัดโปรแกรมทดสอบความชำนาญห้องปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17043: 2010 จากสำนักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแล้ว